

**Ngày 14 tháng Tám, 2024**

Thân gửi các Gia Đình và Cơ Quan,

SELPA (Sacramento City Unified School District, hay Khu Học Chánh Thống Nhất Thành Phố Sacramento) liên lạc để thông tin cho quý vị biết về sáng kiến quan trọng có tên Child Find, là phần quan trọng trong cam kết của chúng tôi bảo đảm cho tất cả trẻ em được hỗ trợ và dịch vụ cần thiết để phát triển.

**\*\*Child Find là gì?\***

Child Find (Tìm Trẻ) là đòi hỏi pháp lý theo Đạo Luật Giáo Dục cho Người Khuyết Tật (Individuals with Disabilities Education Act, hay IDEA) bắt buộc các trường học và cơ quan giáo dục địa phương tìm, xác định, và đánh giá tất cả trẻ em khuyết tật có thể cần giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. Bao gồm trẻ từ khi sanh đến 21 tuổi bị nghi ngờ khuyết tật, bất kể mức khuyết tật của trẻ.

**\*\*Ai Đủ Tiêu Chuẩn?\***

Child Find áp dụng cho tất cả trẻ cư trú trong khu vực thuộc thẩm quyền của chúng tôi, bao gồm:

- Trẻ học ở trường công lập, trường tư, hoặc theo giáo dục tại gia.
- Trẻ vô gia cư hoặc thuộc giám hộ tiểu bang.
- Trẻ tiên bộ theo lớp học nhưng có nghi ngờ bị khuyết tật.

**\*\*Child Find Hoạt Động Thế Nào?\***

1. **\*\*Truy Tìm và Giới Thiệu:\*** Nếu nghi ngờ trẻ bị khuyết tật, quý vị có thể giới thiệu em đến chương trình Child Find của chúng tôi. Cha mẹ, giáo viên, bác sĩ, hoặc bất kỳ ai quan tâm đều có thể làm giấy giới thiệu.
2. **\*\*Khám Thăm Dò và Đánh Giá:\*** Sau khi được giấy giới thiệu, chúng tôi khám thăm dò rồi đánh giá toàn diện để biết trẻ có khuyết tật hay không, cũng như loại và mức độ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan trẻ có thể cần.
3. **\*\*Cứu xét tiêu chuẩn:\*** Dựa trên kết quả đánh giá, nhóm chuyên gia, trong đó có cha mẹ trẻ, sẽ xác định trẻ có đủ tiêu chuẩn được các dịch vụ đặc biệt hay không.
4. **\*\*Lập Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Individualized Education Program, hay IEP):\*** Nếu thấy trẻ đủ tiêu chuẩn, sẽ lập ra một IEP nêu rõ các dịch vụ và hỗ trợ cụ thể cho trẻ.

**\*\*Vì Sao Child Find Quan Trọng?\***

Truy tìm và can thiệp sớm rất quan trọng để có kết quả giáo dục tốt nhất khả dĩ cho trẻ. Khi biết được sớm trẻ bị khuyết tật, chúng ta có thể bảo đảm trẻ được các dịch vụ phù hợp kịp thời để cải tiến quan trọng mức phát triển và học tập của em.



**\*\*Quý Vị Có Thể Trợ Giúp Bằng Cách Nào?\*\***

Chúng tôi khuyến khích các gia đình, người trong cộng đồng, và cơ quan cảnh giác và chủ động tìm trẻ bị khuyết tật. Nếu quý vị biết trẻ nào có thể được lợi từ các dịch vụ giáo dục đặc biệt, xin liên lạc với văn phòng của chúng tôi để giới thiệu.

**\*\*Thông Tin Liên Lạc:\*\***

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về Child Find hoặc cần giới thiệu, xin liên lạc với người quản lý trường học SCUSD ở địa phương hoặc văn phòng SELPA theo:

Điện thư (Email): [SCUSD-SELPA@scusd.edu](mailto:SCUSD-SELPA@scusd.edu)

Văn phòng 916.643.9163

Chúng tôi cam kết hợp tác với gia đình và cộng đồng để hỗ trợ nhu cầu giáo dục cho tất cả trẻ em. Quý vị tham gia có vai trò quan trọng cho sự thành công của sáng kiến quan trọng này.

Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và hợp tác.

Thân ái,

Geovanni Linares  
Giám đốc SELPA  
Khu Học Chánh Thống Nhất Thành Phố Sacramento